

พิเศษ

วิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้เปิดที่ 9 ของการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่สำคัญยิ่งเป็นการสืบสานองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีของประเทศไทย ในการ

ข้างมาก จน มฟล. ได้รับการมอบหมายให้เป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนภาษาจีน โดยเฉพาะภาษาจีนธุรกิจ ที่มีสถิติผู้เข้าศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้นทุกปีและยังเป็นศูนย์กลางการพัฒนาครูภาษาจีนให้กับหน่วยงานต่างๆ ด้วย

“...เราตระหนักเสมอว่ามหาวิทยาลัยจะต้องอาศัยชุมชนที่แข็งแกร่งโดยมฟล.ได้มุ่งหน้าพัฒนาในทุกด้านเพื่อสนองเจตนารมณ์ที่ตั้งมั่น “การสร้างคนสร้างคุณภาพ” และที่สำคัญคือ การสืบสานพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระราชินีนาถ

ซึ่งการปลูกฝังคุณธรรมระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องมีความสำคัญในสังคมไทย รวมไปถึงการสร้างระเบียบวินัย ความรักใจและความซื่อสัตย์ของ มฟล. และประเทศชาติ การจูงใจและเชื่อมความรักความสามัคคี และการมีน้ำใจซึ่งกันและกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถปลูกฝังหรือเรียนรู้จากการ



วิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พ่วงงานครบ 8 ปี ได้สำเร็จจนครบ 25 ปีในวันที่ 25 กันยายน ของทุกปี มหาวิทยาลัยซึ่งตลอดระยะเวลา มฟล. ได้มุ่งมั่นพัฒนาและผลิตบัณฑิตให้ทันต่อความต้องการของสังคมควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาประเทศไทย และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้

จัดตั้งชมรมต่างๆ อธิการบดี มฟล. บังกล่าว่า มฟล. จะมุ่งเน้นการเปิดสาขาวิชาขาดแคลน หรือสาขาวิชาที่ผู้อื่นยังไม่ดำเนินการ เช่น หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ที่เน้นการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มี

อธิการบดี มฟล. กล่าว

ก้าวที่เก่า ก้าวที่กล้า

อธิการบดี มฟล. กล่าว นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนด้านการศึกษา โดยแบ่งเป็นการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ให้เกิดความชำนาญและความกว้างขวางของหลักสูตร และเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านวิจัยแล้วได้รับการสนับสนุนภายนอก ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการ

ม.แม่ฟ้าหลวง ‘ปลูกป่า สร้างคน’



ความร่วมมือทางวิชาการ และการเปิดรับนักศึกษาต่างชาติมากขึ้น เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และที่สำคัญคือ การนำการศึกษาเป็นจุดเชื่อมโยงของสังคมโลก

มฟล. กล่าวและว่า “สำหรับในปีที่ 9 นี้ มฟล. กำลังดำเนินการทั้งโครงการศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชน ที่จะจัดตั้งในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล 21 แห่งเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยร่วมมือกับคณะกรรมการการโทรทัศน์แห่งชาติ (กทช.) บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) และกระทรวงศึกษาธิการ ...อีกทั้งยังมีโครงการความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการพัฒนา